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พาณิชยสารภาพขายขาวตํ่าเปา 
นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ไดสงเงินรายไดจากการจําหนาย

ขาวสารและการสงคืนเงินคาขาวเกาและขาวใหมใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้ังแต 

ต.ค. 2554 ถึง 7 ต.ค. 2556 จํานวน 169,014 ลานบาท เปนเงินจากการขายขาว โครงการรับจํานําชวงป 2548- 

2552 รวม 39,411 ลานบาท และจากการขายขาวโครงการรับจํานําชวงป 2554/55 นาปรัง 2555 และ นาป 2555/56 

รวม 129,602 ลานบาท ซึ่งคาดวาจากนี้ไปจนถึงสิ้นป 2556 จะคืนเงินใหธ.ก.ส.อีก 3 หมื่นลานบาท รวม 1.99 ลาน

บาท ซึ่งตํ่ากวาคาดการณท่ีต้ังไววาจะคืนเงิน 218,965 ลานบาทเล็กนอย 

ท้ังนี้ รัฐบาลมีขาวในสตอกท่ีเหลืออยู ประมาณ 14 ลานตัน เปนขาวท่ีมีภาระผูกพัน เชน เคาะขายให

เอกชนไปแลวแบบยกคลัง และขาวท่ีสัญญาวาจะสงมอบใหประเทศท่ีตกลงซื้อขายไว รวม 4 ลานตัน ท่ีเหลือ 10 ลาน

ตัน จะแบงเปนเซฟต้ีสตอก 3-4 ลานตัน ทําใหมีขาวท่ีสามารถทําตลาดไดรวม 6 ลานตัน ในจํานวนนี้ยังไมนับขาวท่ี

ไดจากโครงการรับจํานําป 2556/57 ท่ีเพิ่มเปดดําเนินการเมื่อ 1 ต.ค.ท่ีผานมา 

นายยรรง กลาววา มีประเทศท่ีสนใจซื้อขาวไทย หลายแหง เชน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย โตโก กานา อิรัก 

มาเลเซีย และอิหราน ซึ่งแมจะซื้อขาวจากไทยไปแลว 2.5 แสนตัน แตก็ยังมีความตองการซื้อเพิ่ม ซึ่งไดสั่งการให

กรมการคาตางประเทศออกไปเจรจาทําตลาดแลว 

สวนจีน ขณะนี้มีขาวท่ีจีนสนใจซื้อจากไทย 3 สวนคือ สวนท่ี 1 ขาวท่ีรัฐวิสาหกิจจีน หรือ คอฟโก ลงนาม

บันทึกความเขาใจ (เอ็มโอยู) กับสมาคมผูสงออกขาวไทยวาจะซื้อขาวจากไทยในโควตาภาษีภายใตขอตกลงองคการ

การคาโลก (ดับบลิวทีโอ) รวม 1 ลานตันนาน 5 ป ซึ่งเปนผลจากการท่ีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

เดินทางไปเจรจากับนายกรัฐมนตรีหลี เคอร เฉียง ผูนําจีนเมื่อชวงการเดินทางเยือนเมืองหนานหนิงชวงตนก.ย.ท่ี

ผานมา สวนท่ี 2 ขาวท่ีเอกชนในมณฑล เฮอหลงเจียง สนใจซื้อขาวจากไทยปริมาณ 1.2 ลานตัน ซึ่งนายนิวัฒนธํารง 

บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย มีกําหนดเดินทางเจรจาหาขอสรุปกอนทําสัญญาซื้อขายเร็วๆนี้ 

และสวนท่ี 3 ขาวท่ีผูนําผูนําจีนสัญญาวาจะซื้อจากไทยปละ 1 ลานตัน นาน 5 ป ซึ่งเปนการใหความชวยเหลืออัน

เนื่องจากความสัมพันธท่ีดีสองประเทศ ซึ่งมีน้ําหนักมากกวาการลงนามในเอ็มโอยู 

"จีนมีโควตานําเขาขาวปละ 5 ลานตัน การท่ีจีนบอกวาจะซื้อขาวจากไทยปละ 1 ลานตัน เปนสิ่งท่ีเปนไปได 

และท่ีผานมา เราก็ขายขาวได บางสวนเปนขาวเกาจากท่ีรัฐบาลอภิสิทธิ์ (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) ท้ิง

ไว มากกวา 2 ลานตัน ท่ีเราชวยขายให เมื่อขายแลวก็เอาเงินคืนให ธ.ก.ส.แลว และจะเดินหนาขายและคืนเงินให

ตอไป การท่ีฝายคานท้ังนายชวนนท (นายชวนนท อินทรโกมาลยสุตโฆษกพรรคประชาธิปตย) ซึ่งไดชื่อถาวรวา ปลา

บูชนเขือน กับนพ.วรงค เดชกิจวิกรม สส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปตยออกมาบอกวาขายของไมได เปนการใหขอมูล

เท็จ ผมขอเรียกวา เปนเฒาเลี้ยงแกะและหวงวาการใหขอมูลแบบนี้ จะสรางความเสียหายใหประเทศได"นายยรรยง 

กลาว 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ธ.ก.ส.จ้ีพาณิชยเรงระบายขาวคืนเงินอีก 3 หมื่นลาน 
นายลักษณ วัจนานวัช ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กลาวถึงผล

ดําเนินงานในปบัญชี 56 รอบ 6 เดือน (1 เม.ย. - 30 ก.ย.56 ) วา ธ.ก.ส.มียอดปลอยสินเชื่อแลว 1.49 ลานบาท หรือ 

 
 

ประจําวันที ่16-21 ตุลาคม 2556 
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14% ของสินเชื่อรวม โดยมียอดเงินฝากเพิ่มขึ้น 19,466 ลานบาท สงผลใหพอรตเงินฝากของธนาคารอยูท่ี 1 ลาน

ลานบาท ในขณะท่ีสภาพคลองของธนาคารอยูท่ี 1.5 แสนลานบาท หรือ 15% ของยอดเงินฝากท้ังหมด ซึ่งสูงกวา 

69% ท่ีธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กําหนดไว เพียงพอรองรับการปลอยสินเชื่อท้ังโครงการรัฐและสินเชื่อปกติ 

สวนผลการรับจํานําขาวฤดูกาลผลิตป 54/55 รับจํานําขาวเปลือก 43.54 ลานตัน ใชเงิน 679,452 ลานบาท เกษตรกร

รวมโครงการ 4.22 ลานราย  

ขณะท่ี ครม.มีมติใหรับจํานําขาวตองใชเงินทุนหมุนเวียนไมเกิน 5 แสนลานบาท ภายใน 31 ธ.ค.56 

สําหรับแหลงเงินทุนท่ีใช มาจาก ธ.ก.ส. 9 หมื่นลานบาท แต ธ.ก.ส.ไดสํารองออกไปกอน วงเงินสูงถึง 1.79 แสนลาน

บาท นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังจัดสรรเงินกูอีก 4.1 แสนลานบาท และกระทรวงพาณิชยตองระบายขาวนํามาคืน

ใหได 1.3 แสนลานบาท ดังนั้นสวนท่ีเหลืออีก 49,425 ลานบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. ออกไปใหกอนนั้นรัฐบาลจะตองเรงชวย

บริหารจัดการใหเงินทุนอยูในกรอบไมเกิน 5 แสนลานบาท 

อยางไรก็ตาม จากการหารือรวมกันท้ัง ธ.ก.ส. สํานักงบประมาณ สํานักบริหารหนี้สาธารณะ ไดขอสรุป

รวมกัน และไดรายงานใหนายกรัฐมนตรีรับทราบแลววา กระทรวงพาณิชยจะตองเรงระบายขาวใหได 3 หมื่นลาน

บาท เฉลี่ยเดือนละ 1 หมื่นลานบาท 

สําหรับโครงการรับจํานํารอบใหมฤดูการผลิต 2556/2557 ท่ีมีกรอบวงเงินรวม 2.7 แสนลานบาท ปริมาณ

ขาวรับจํานํา 16.5 ลานตัน ขณะนี้ไดขอสรุปวาจะใชเงินจากสภาพคลอง ธ.ก.ส. ไปกอน รวม 1.4 แสนลานบาท 

ขณะท่ีกระทรวงการคลังจัดหาแหลงเงินทุนมาให รวมกับเงินระบายขาวอีก 1.3 แสนลานบาท เพื่อนําขอเสนอเขาท่ี

ประชุม กขช.และ ครม.ในเร็วๆ นี ้

สวนกรณีเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง 12 จังหวัด จํานําขาวและไดรับใบประทวนภายในวันท่ี 15 ก.ย.56 แต

เกินกรอบท่ีรัฐบาลกําหนดไว 22 ลานตัน มีจํานวนถึง 45,000 ราย เปนปริมาณขาว 4.5 แสนตัน คณะรัฐมนตรีจึง

อนุมัติใหจายเงินใหชาวนากลุมดังกลาว 6,660 ลานบาท ธ.ก.ส.ไดกําชับใหเจาหนาท่ีจายเงินใหเกษตรกรโดยเร็วท่ีสุด 

ต้ังแต 21 ต.ค.นี้เปนตนไป 

ท่ีมา ขาวไทยรัฐออนไลน 
 

รัฐบจ๊ีถลุง'จํานํา'ธกส.ควัก 5 หมื่นล.อางครม.เขี่ยสุภา 
เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม นายลักษณ วจนา นวัช ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร (ธ.

ก.ส.) เปดเผยวา ท่ีประชุมรวมระหวางสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.), กรมการคาภายใน, ธ.ก.ส. และสํานัก

งบประมาณ ไดมีขอยุติเก่ียวกับแนวทางการใชเงินในโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต 2556/57 ท่ีมีวงเงิน

ดําเนินการ 2.7 แสนลานบาท เพื่อรับจํานําขาว 16.5 ลานตัน ซึ่งจะใหกระทรวงการคลัง โดย สบน. จัดหาเงินทุน

หมุนเวียนเพื่อดําเนินงานตามโครงการดังกลาว จํานวน 1.4 แสนลานบาท ซึ่งเปนไปตามกรอบการคํ้าประกันเงินกูให

รัฐวิสาหกิจ ไมเกิน 6 เทาของทุน ซึ่งมีวงเงินรวมอยูท่ี 6 แสนลานบาท 

"ในระหวางท่ีกระทรวงการคลังจัดหาแหลงเงินทุนนั้น ท่ีประชุมรวมดังกลาว มีมติให ธ.ก.ส.นําวงเงินท่ีไดรับ

จัดสรรคืนในปงบประมาณ 2557 จากสํานักงบประมาณเพื่อชดเชยการดํา เนินการในอดีต จํานวน 4.5 หมื่นลานบาท 

จากวงเงินท้ังหมด 8.2 หมื่นลานบาท มาใชดูแลโครงการรับจํานํารอบใหมชวง พ.ย.-ธ.ค.2556 ไปพลางกอน โดย

ยืนยันวาวงเงินจํานวนนี้เปนการสํารองจายไปกอน และหลังจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณมาคืนใหท้ังหมด" 

ผูจัดการ ธ.ก.ส. กลาว 

ขณะท่ีวงเงินในสวนท่ีเหลืออีก 1.3 แสนลานบาท ธนาคารไดชี้แจงใหนายกรัฐมนตรีรับทราบจะมาจากการ

ระบายข า วของกระทรวงพา  ณิชย  โดยแนวทางการ ใช เ งินนี้ จ ะมี กา รพิ จา รณาในการประชุมของ

คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) กอนท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตอไป 
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นอกจากนี้ ครม.มีมติใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในโครงการรับ

จํานําขาวท้ังหมดใหอยูในกรอบ 5 แสนลานบาท ภายในวันท่ี 31 ธ.ค.2556 จากปจจุบันมีการใชเงินในโครงการ

ดังกลาวท้ังสิ้น 6.79 แสนลานบาท ซึ่งเงินสวนท่ีเกินไปนั้นมาจากสภาพคลองของธนาคาร จํานวน 1.79 แสนลาน

บาท และท่ีผานมากระทรวงพาณิชยไดทยอยคืนเงินใหธนาคารแลว 1.3 แสนลานบาท 

"เงินท่ีเหลือ 4.94 หมื่นลานบาทนั้น จะมาจากการต้ังงบประมาณป 2557 มาชดเชยท้ังโครงการเกาและ

โครงการใหม จํานวน 8.2 หมื่นลานบาท ซึ่งสวนนี้ธนาคารเบิกเงินมาแลว 2.5 หมื่นลานบาท และสวนท่ีเหลืออีกเกือบ 

3 หมื่นลานบาท กระทรวงพาณิชยตองเรงระบายขาวมาใชคืนภายใน 3 เดือนนี้ จึงจะทําใหกรอบการใชเงินอยูท่ี 5 

แสนลานบาท" นายลักษณ ระบุ 

ผูจัดการ ธ.ก.ส.กลาวดวยวา ครม.ยังมีมติใหธนาคารนําสภาพคลองจํานวน 6.66 พันลานบาท เพื่อใช

สํารองจายเงินใหกับเกษตรกรท่ีไดใบประทวนโครงการรับจํานําขาว ปการผลิต 2555/56 กอนวันท่ี 15 ก.ย.ท่ีผานมา 

ท่ีนําขาวเขาโครงการไมทัน จํานวน 4.5 หมื่นราย โดยคิดเปนปริมาณขาว 4.5 แสนตัน โดย ธ.ก.ส.จะเริ่มดําเนินการ

จายเงินเขาบัญชีของเกษตรกรไดในวันท่ี 21 ต.ค.นี้ และหลังจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณป 2558 มาคืนให

ธนาคารท้ังจํานวน ซึ่งในสวนนี้จะรวมคาเสยีโอกาสทางการเงินท่ี FDR+1 ดวย 

นายสมชาติ สรอยทอง อธิบดีกรมการคาภายใน เปดเผยวา ขณะนี้คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง ท่ี

มีนายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย เปนประธาน ไดอนุมัติการรับจํานําหัวมัน

สําปะหลังสดจากเกษตรกรในฤดูกาลผลิต 56/57 ปริมาณ 10 ลานตัน ท่ีราคา 2.60 บาทตอ กก. ซึ่งสูงกวาราคา

ปจจุบันท่ีอยูในระดับ 2.50 บาทตอ กก. เพื่อชวยเหลือเกษตรกรท่ีคาดวาในปนี้จะมีหัวมันสดเขาสูระบบประมาณ 28 

ลานตัน โดยจะเสนอใหท่ีประชุม ครม.เห็นชอบตอไป เพื่อดําเนินการไดในเดือน ธ.ค.นี้ 

ทางดานนายรังสรรค ศรีวรศาสตร ปลัดกระทรวงการคลัง ชี้แจงถึงกรณีเขามาทําหนาท่ีประธาน

คณะอนุกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําขาว โดยไมมอบหมายให น.ส.สุภา ปยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง

รับผิดชอบวา เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของ ครม.ท่ีออกมากอนหนานี้ เนื่องจากเปนกรรมการ ธ.ก.ส.มาหลายป รวมถึง

มีความรูเรื่องบัญชี คาดวาจะทําหนาท่ีดังกลาวไดเปนอยางดี 

แหลงขาวจากกระทรวงการคลังเปดเผยวา การปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวลาสุดถึงวันท่ี 31 พ.ค. 2556 

น.ส.สุภาไดสงไปให กขช.รับทราบแลว ซึ่งการปดบัญชีดังกลาวมีผลขาดทุนใกลเคียงกับท่ี ม.ร.ว.ปรีดิยาธรทํา

จดหมายเปดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเรียกรองใหยกเลิกโครงการ เพราะ 2 ปขาดทุนถึง 4.25 แสนลานบาท 

"การปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวขึ้นอยูกับ กขช.วาจะใชตัวเลขของ น.ส.สุภาท่ีสงไป หรือวาจะสงกลับมา

ใหคณะอนุกรรมการปดบัญชีท่ีมีนายรังสรรค เปนประธานทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพราะเปนอํานาจของ กขช." แหลงขาว

กระทรวงการคลังระบ ุ

ขณะท่ีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร และหัวหนาพรรคประ ชาธิปตย กลาวใน

เรื่องดังกลาววา ไมแปลกใจท่ีใหนายรังสรรคมาคุมเอง เพราะ น.ส.สุภานําความจริงเก่ียวกับการขาดทุนจํานําขาวมา

บอก กับสังคม แตความจริงนั้นไมถูกใจรัฐบาล อยาง ไรก็ตาม รัฐบาลหนีความจริงไมพนและสุดทายโครงการนี้ไปตอ

ไมได 

ท่ีมา หนังสือพิมพไทยโพสต 
 

รัฐบาลลุยไฟจํานําขาวแมขาดทุนยับ  
นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย กลาวชี้แจงวา รัฐบาลไมไดขาดทุน

ในโครงการรับจํานําขาวเปลือก 2 ฤดูกาลผลิต เปนเงิน 4.25 แสนลานบาท ตามท่ีมีการวิพากษวิจารณกัน โดยการรับ

จํานําขาว 2 ป ใชเงินไปรวม 6.79 แสนลานบาท ปแรกใชไป 3.3 แสนลานบาท ปท่ี 2 ใชเงินไปกวา 3.4 แสนลาน
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บาท จึงเปนไปไมไดท่ีจะขาดทุนเฉลี่ยปละ 2.2 แสนลานบาท เพราะหากคิดเชนนั้นหมายความวาขายขาวไดแคปละ 

1.2 แสนลานบาท หรือ 35% เทานั้น แตกระทรวงพาณิชยยังไมไดปดบัญชีการรับจํานําขาวเพราะยังขายขาวไมหมด 

อยางไรก็ตาม นายนิวัฒนธํารงยอมรับวาโครงการรับจํานําขาวมีการขาดทุนจริง โดยรัฐบาลไดต้ัง

งบประมาณรองรับการขาดทุนไวปละ 8 หมื่นลานบาท แตเมื่อดําเนินการจริงคาดวาการขาดทุนจะมากกวาปละ 1 

แสนลานบาท 

“ตัวเลขนี้ไดบวกคาดําเนินการและดอกเบี้ยไปแลว ซึ่งตัวเลขเรื่องการขาดทุนก็ยังมีตัวเลขแตกตางกัน

ระหวางคณะกรรมการปดบัญชีของกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย เนื่องจากมีการคํานวณสตอกขาวของรัฐ

ท่ีแตกตางกัน” นายนิวัฒนธํารง ชี้แจง 

นายนิวัฒนธํารง ชี้แจงอีกวา โครงการรับจํานําขาวตองดูโครงการท้ังระบบวาไดประโยชนอยางไร แมจะ

ขาดทุนปละ 1 แสนลานบาท แตชาวนาไดประโยชน ไดเงินไปจับจายใชสอย เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 4 รอบ เม็ดเงิน 

1 แสนลานบาท ก็เทากับ 1% ของจีดีพี และโครงการนี้ไมอยากใหดูเรื่องกําไรขาดทุน เปนการชวยเหลือเกษตรกรให

มีความเปนอยูท่ีดีขึ้น มีรายไดท่ีมีเสถียรภาพ 

“รัฐบาลจะยังเดินหนารับจํานําขาว ตอไป เพราะชาวนาไดประโยชนไดเงินจํานํารอยเปอรเซ็นต ชวยทําให

ชาวนามีเสถียรภาพ แตหากเปลี่ยนการชวยเหลือเปนรูปแบบอ่ืนๆ ไมวาจะเปนราคาตลาด คํานวณตามตนทุน 6,000-

7,000 บาทตอตัน แลวรัฐเติมเงินเขาไปให 2,000-5,000 บาทตอตัน อํานาจก็อยูกับผูซื้อ เกษตรกรก็ไมไดประโยชน

เต็มท่ี ท่ีสําคัญงบไมไดถูกจํากัด” นายนิวัฒนธํารง กลาว 

นายลักษณ วจนานวัช ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กลาววา พรอมจะ

จายเงินใหกับเกษตรกรในโครงการรับจํานําขาวในวันท่ี 21 ต.ค.นี้ ตามกระบวนการจายเงินแบบเดิม โดยระยะเวลา 2 

ป ธ.ก.ส.โอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรแลวกวา 4 ลานราย เปนเงินกวา 6.79 แสนลานบาท แตฐานะการเงินธนาคาร

ยังคงแข็งแกรง 

ท่ีมา โพสตทูเดย 
 

นิวัฒนธํารงรับจํานําขาวขาดทุนแสนลาน/ป  
นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย กลาววา รัฐบาลไมไดขาดทุน

โครงการรับจํานําขาวเปลือก 2 ปเปนเงิน 4.25 แสนลานบาท ตามท่ีมีการวิจารณ โดยจํานําขาว 2 ป ใชเงินรวม 6.7 

แสนลานบาท ปแรกใชไป 3.3 แสนลานบาท ปท่ี 2 ใชไป 3.4 แสนลานบาท จึงเปนไปไมไดท่ีจะขาดทุนเฉลี่ยปละ 2.2 

แสนลานบาท เพราะหากคิดเชนนั้นหมายความวาขายขาวได 1.2 แสนลานบาทตอป หรือ 35% เทานั้น แตกระทรวง

พาณิชยยังไมไดปดบัญชีโครงการรับจํานําขาว เพราะยังขายขาวไมหมด 

อยางไรก็ตาม ยอมรับวาโครงการมีการขาดทุน โดยต้ังงบประมาณการขาดทุน 8 หมื่นลานบาทตอป แต

เม่ือดําเนินการจริงคาดวามากกวา 1 แสนลานบาทตอป โดยตัวเลขนี้ไดบวกคาดําเนินการและดอกเบี้ยไปแลว ซึ่ง

ตัวเลขภาครัฐเรื่องการขาดทุนก็ยังมีตัวเลขแตกตางกันระหวางคณะกรรมการปดบัญชีของกระทรวงการคลังและ

กระทรวงพาณิชย เนื่องจากมีการคํานวณสต็อกของรัฐท่ีแตกตางกัน 

นายนิวัฒนธํารง ชี้แจงวา โครงการรับจํานําขาวตองดูโครงการท้ังระบบวาไดประโยชนอยางไร โดยแมจะ

ขาดทุน 1 แสนลานบาทตอป แตชาวนาไดประโยชนไดเงินไปจับจายใชสอย เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 4 รอบ เม็ดเงิน 

1 แสนลานบาทก็เทากับ 1% ของจีดีพี ก็จะมีการหมุนตอเนื่อง และโครงการนี้ไมอยากใหดูเรื่องกําไรขาดทุน อยากให

มองวาเปนการชวยเหลือเกษตรกรใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น มีรายไดท่ีมีเสถียรภาพ 

“รัฐบาลจะเดินหนาจํานําขาวตอไป เพราะชาวนาไดประโยชนไดเงินจํานํารอยเปอรเซ็นต ชวยทําใหชาวนา

มีเสถียรภาพ แตหากเปลี่ยนการชวยเหลือเปนรูปแบบอ่ืนๆ ไมวาจะเปนราคาตลาด คํานวณตามตนทุน 6,000-7,000 
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บาทตอตัน แลวรัฐเติมเงินเขาไปให 2,000-5,000 บาทตอตัน อํานาจก็อยูกับผูซื้อ เกษตรกรก็ไมไดประโยชนเต็มท่ี 

และท่ีสําคัญงบฯ ไมไดถูกจํากัด” นายนิวัฒนธํารง กลาว 

ท่ีมา โพสตทูเดย 
 

พาณิชย ต้ังเปาสงออกขาวป 57 ที่ 8-10 ลานตัน-ปนี้ตามเปา,คาดเซ็นขายขาวจีทูจีจีนธ.ค. 
นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย กลาวถึงการสงออกขาวไทยในป

หนาวา กระทรวงพาณิชยต้ังเปาหมายไวท่ี 8-10 ลานตัน ซึ่งจะมีท้ังขาวท่ีขายโดยเอกชนไทย และขาวท่ีขายแบบจีทูจี 

สวนปนี้นาจะไดตามเปาหมายท่ี 8-8.5 ลานตัน 

รมว.พาณิชย กลาววา ประมาณกลางเดือนพ.ย.56 จะเดินทางไปหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยของ

จีน ในรายละเอียดการซื้อขาวไทยในรูปรัฐบาลตอรัฐบาล (จีทูจี) ปละ 1 ลานตัน ตามท่ีผูนําท้ังสองประเทศไดหารือกัน

ไว โดยจะเจรจาขายขาวใหจีนท้ังขาวหอมมะลิและขาวขาว สวนราคาท่ีจะซื้อขายกัน จะยึดราคาตลาดโลกเปนหลัก 

"ต้ังเปาหมายท่ีจะเซ็นสัญญาซื้อขายกันใหไดเลย หรืออยางชาท่ีสุดไมเกินเดือนธ.ค.56 พรอมกันนั้น ยังจะ

หารือในรายละเอียดการซื้อขายสินคาเกษตรอ่ืนๆ อีก ท้ังยางพาราปริมาณ 200,000 ตัน และมันสําปะหลัง" รมว.

พาณิชย กลาว 

สําหรับการขายขาวใหกับรัฐวิสาหกิจจีนของมณฑลเฮยหลงเจียงปริมาณ 1.2 ลานตันนั้น ภายในเดือนต.ค.

นี้ จะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายกันได สวนสัญญาท่ีรัฐวิสาหกิจจีน คือ บริษัท คอฟโก ลงนามรวมกับสมาคมผู

สงออกขาวไทย ปริมาณ 1 ลานตันภายใน 5 ป หรือประมาณปละ 200,000 ตันนั้น เปนเรื่องท่ีเอกชนจะไปดําเนินการ

ตอไป 

นายนิวัฒนธํารง กลาวตอวา ไทยยังมีโอกาสขายขาวใหกับจีนไดอีก ตามบันทึกขอตกลง (เอ็มโอยู) ในเรื่อง

รถไฟความเร็วสูงแลกสินคาเกษตร ซึ่งหากกระทรวงคมนาคมไปเจรจาในรายละเอียดไดแลว กระทรวงพาณิชยก็จะ

เจรจาเสนอขายสินคาเกษตรของไทย ท้ังขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ขาวโพด ฯลฯ 

ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
 

ขายขาวจีน 5 ลานตันยังปริศนา  
กรณีท่ีนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปดเผยหลังการนํานายหลี่ เคอ  เฉียง นายกรัฐมนตรี

สาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชมสินคาโอท็อปท่ีเชียงใหม (13 ต.ค.56)ระหวางการเยือนไทยอยางเปนทางการ โดย

ระบุวารัฐบาลไทย-จีนไดมีการลงนามความตกลงระหวางกันท่ีสําคัญคือ จีนจะซื้อขาวจากไทยแบบรัฐตอรัฐ หรือจีทูจี 

จากเดิม 1 ลานตันในเวลา 5 ป เปนปละ 1 ลานตันหรือรวม 5 ลานตันในเวลา 5 ป และจะซื้อยางพาราจากไทย  2 

แสนตันตอปนั้น 

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผูสงออกขาวไทย เปดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" โดยต้ัง

ขอสังเกตวา เรื่องดังกลาวมีเพียงนายกรัฐมนตรีของไทยเทานั้นท่ีเปนผูออกมาเปดเผย โดยท่ีไมมีเจาหนาท่ีของ

รัฐบาลจีนออกมาใหขอมูลแตอยางใด แตท่ีแนๆ มีเพียงการลงนามบันทึกความเขาใจ(เอ็มโอยู)ระหวางสมาคมผู

สงออกขาวไทยกับรัฐวิสาหกิจจีนท่ีตองการซื้อขาวจากเอกชนไทยปละ 2 แสนตัน ในระยะ 5 ปเทานั้น ท่ีผานมานาย

นิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ไดออกมาใหขาววาจะลงนามความตกลงขายขาวใหจีน 

1.2 ลานตันโดยระบุเปนคนละล็อตกับท่ีนายกรัฐมนตรีจีนเยือนไทย แตก็ไมเห็นมีการลงนามความตกลงและก็ไมมีใคร

ทราบวาอยูในปเดียวกันหรือไมอยางไรเพราะไมมีการยืนยันออกมา 

"หากจีนซื้อจริงราคาขาวท่ีจีนจะซื้อชวง 5 ปจากนี้คงดูยาก แตท่ีเห็นตอนนี้คือจีนเริ่มนําเขาสินคาเกษตร

มากขึ้น เนื่องจากวาทางตอนเหนือของจีนปริมาณในแมน้ําลดลงอยางมาก ขณะท่ีราคาขาวไทยเอง(ขาวขาว 5%) ก็

ลดลงมาแตะระดับ 400 ดอลลารสหรัฐฯตอตันแลวนาจะสูกับคูแขงอยางเวียดนามและอินเดียไดดีขึ้น แตผูซื้อก็ยังนอย 

อาจเปนเพราะผูซื้อรอจังหวะราคาขาวถูกลงอีก เพราะรูวาขาวในสตอกรัฐบาลไทยเหลือเยอะ" 
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สอดคลองกับนายเจริญ เหลาธรรมทัศน  ประธานกรรมการบริษัท อุทัยโปรดิวส จํากัด ท่ีกลาววา เรื่องท่ี

รัฐบาลไทยมีการลงนามซื้อขายขาวกับจีนจํานวน 5 ลานตันนั้นไมทราบรายละเอียด เพราะเห็นแตนายกรัฐมนตรีของ

ไทยออกมาพูดฝายเดียว แตท่ีมีการลงนามจริงคือการลงนามซื้อขายขาวกับเอกชนไทยจํานวน 1 ลานตัน ระยะเวลา 

5 ป หรือปละ 2  แสนตันเทานั้น  (ปกติจีนจะมีการซื้อขาวจากไทยปละประมาณ 3 แสนตัน)  เนื่องจากเวลานี้ราคา

ขาวไทยมีระดับใกลเคียงกับคูแขงอยางเวียดนามและอินเดีย  โดยปจจุบันราคาขาวไทยอยูท่ี 420-430 ดอลลาร

สหรัฐฯตอตัน  ขณะท่ีของเวียดนามแมวาราคาจะขยับขึ้นมาแตก็ยังอยูในระดับ 380-390 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน แตก็

ถือวาขาวไทยแขงขันไดดีขึ้นเพราะคุณภาพดีกวา 

"5 ปจากนี้คงบอกยากวาราคาขาวจะไปในทิศทางใด เพราะชวงนี้ตลาดยังเปนของผูซื้อ ประกอบกับไทยมีส

ตอกขาวกวา10 ลานตัน และผลผลิตในประเทศก็ดี ในขณะท่ีเวียดนาม กัมพูชาเองก็มีผลผลิตท่ีคอนขางดี รวมถึง

ผลผลิตในประเทศผูนําเขาดวย ดังนั้นราคาก็ไมนาจะสูงหรือตํ่าไปกวานี้แลว" 

ดานแหลงขาวจากกระทรวงพาณิชย กลาววาตามท่ีนายกรัฐมนตรีของไทยและจีนไดมีความตกลงซื้อขาย

ขาวแบบจีทูจีเพิ่มเปนปละ 1 ลานตัน เปนระยะเวลา 5 ป รวม 5 ลานตันนั้น นับเปนขอตกลงใหมภายใตการเจรจา

ระหวางรัฐบาลของท้ัง 2 ประเทศในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีจีนเดินทางเยือนไทย เปนคนละสวนกับขาวของ

ภาคเอกชนท่ีสมาคมผูสงออกขาวไทยไดลงนามเอ็มโอยูกับทาง COFCO Corporation (คอฟโค คอรปอเรชั่น) เมื่อวัน

ศุกรท่ี 11 ตุลาคมท่ีผานมา และยังเปนคนละสวนกับการทําการคาแบบแลกเปลี่ยน (บารเตอรเทรด) ขาวแลกรถไฟ ท่ี

รัฐบาลไทยไดลงนามเอ็มโอยูกับรัฐบาลจีนไปกอนหนานี้เชนกัน 

อยางไรก็ดีขณะนี้ยังไมมีความชัดเจนวาขอตกลงการซื้อขายขาวกับรัฐบาลจีนในแบบจีทูจีในครั้งนี้ จะแยก

ออกมาตางหากกับขอตกลงท่ีนายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชย ไดเดินทางไปเจรจาและจัดความตกลงขายขาวใหแกจีนปริมาณ 1.2 ลานตันหรือไม แตเขาใจวานาจะเปน

การเจรจาเพิ่มเติม และรวมเปนขอสรุปในเรื่องนี้คงตองรอใหนายนิวัฒนธํารง แถลงถึงรายละเอียดอีกครั้ง 

ท่ีมา ฐานเศรษฐกิจ 
 

AFET ประเดิมเปดประมูลขาวในสตอกรัฐบาลล็อตแรก 1.4 แสนตัน 25 ต.ค.นี้ 
นายศักดิ์ดา ทองปลาด ผูชวยผูจัดการสายงานธุรกิจ และผูทําการแทนผูจัดการตลาดสินคาเกษตรลวงหนา

แหงประเทศไทย(AFET) เปดเผยวา รัฐบาลโดยองคการคลังสินคา (อคส.) จะเปดประมูลขาวล็อตแรกผาน AFET ใน

วันท่ี 25 ต.ค.นี้ ท่ีกระทรวงพาณิชย จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนผูประกอบคาขาวทุกระดับเขารวมการประมูลใน

ครั้งนี้ 

สําหรับการประมูลขาวของรัฐผาน AFET นั้นเปนนโยบายสําคัญท่ีนายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย และนายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย กําหนดขึ้นจากความตองการของทุกฝายท่ี

อยากใหมีการระบายผานกลไกตลาดเสรีและโปรงใส และเนนคัดเลือกขาวท่ีมีคุณภาพดีเปนท่ีตองการของผูคาขาว 

เพื่อยกระดับราคาขาวของประเทศ และสรางความมั่นใจใหกับทุกฝาย 

โดยขาวท่ีจะประมูลในครั้งแรกนี้มีจํานวนรวม 140,443.790 ตัน แบงเปน ขาวขาว 5% จํานวน 

109,775.065 ตัน จากคลังในจังหวัดนครสวรรค สุพรรณบุรี ชัยนาท และสระบุรี และขาวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 

จํานวน 30,668.725 ตัน จากคลังในจังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร และบุรีรัมย โดยกําหนดการรับมอบขาวเปน 3 ล็อต 

เริ่มล็อตแรกในเดือน ธ.ค.56 สวนล็อตสองและสามในเดือน.ค.และ ก.พ.57 ตามลําดับ เพื่อใหผูคาขาวท่ีเขาประมูล

วางแผนการคาขาวไดอยางเหมาะสม โดยจะเปดคลังสินคาใหผูประกอบการขาวท่ัวไปไดเขาตรวจสอบคุณภาพหรือดู

สภาพขาวสาร ต้ังแตบัดนี้ถึงวันท่ี 22 ต.ค.นี้ และเปดยื่นซองเสนอสวนตางราคา(Basis) ในวันท่ี 25 ต.ค.นี้ ณ 

กระทรวงพาณิชย 
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นายศักดิ์ดา กลาวอีกวา การประมูลผานตลาด AFET นั้น คัดขาวคุณภาพดีจากคลังมาตรฐานในแหลงขาว

ท่ีเปนท่ีนาเชื่อถือในคุณภาพและยังแบงเปนกองยอยไมเกิน 2,000 ตัน(20,000 กระสอบ) ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสให

ผูคาขาวทุกระดับท้ังรายกลางรายเล็กสามารถเขาประมูลไดอยางเทาเทียมกัน 

"AFET คาดวาจะมีผูประกอบการคาขาวใหความสนใจเขารวมประมูลอยางมาก ซึ่งการประมูลขาวของ

รัฐบาลผาน AFET หากดําเนินไปอยางตอเนื่องจะชวยกระตุนและสงเสริมใหกลไกตลาดทํางานไดอยางเปนระบบและ

มีความสมบูรณ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหการบริหารจัดการคาขาวของผูประกอบการ และรัฐบาลเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น" นายศักดิ์ดา กลาว 

ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
 

ผูสงออกคานจํานําขาว-วอนรัฐหยุดแทรกแซง แนะพัฒนาการผลิตใหชาวนาแทน 
นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา รัฐบาลควรใชกลไกตลาดในการ

สงออกขาวไทย แตไมควรใชกลไกของรัฐบาลเขามาเก่ียวของหรือแทรกแซง เพราะท่ีผานมาการสงออกขาวของไทย

สามารถทําไดดีอยูแลว โดยไทยเปนผูสงออกขาวรายใหญมานายหลาย 10 ป 

"ประเทศท่ีพังมานักตอนักท่ีใชกลไกลรัฐ เชน พมา เวียดนาม ซึ่งเขาก็กลับมาใชกลไกตลาด เพราะมันไม

เขาใครออกใคร รัฐไมควรเขามายุงหรือแทรกแซงเลย เพราะมันดีอยูแลว เราเปนผูสงออกรายใหญ มองวาควรแขงขัน

กัน ตนทุนการผลิตขาวโดยเฉลี่ย 5-6 พันบาท และถาขายไดก็ประมาณ 10,000 บาท ก็ถือวามีผลกําไรพอสมควร"

นายวิชัย กลาวในงานสัมมนา "มหากาพยจํานําขาว สูมหกรรมกอบกูสุจริต" 

พรอมมองวา แมไทยไดปรับลดราคาขายขาวลงใกลเคียงกับตลาดโลก โดยลงมาอยูท่ี 400 เหรียญ/ตันแลว 

แตผูซื้อกลับยังไมมี ดังนั้นรัฐบาลไมควรเขาไปแทรกแซงราคา แตควรเขาไปพัฒนาระบบการเพาะปลูก การลดตนทุน

ใหเกษตรกร เชน การพัฒนาพันธุขาวไทยใหดีขึ้น มีระบบชลประทานท่ีดี และมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีดีขึ้น 

นายวิชัย เห็นวา ไมควรจะดําเนินนโยบายรับจํานําขาวอีกตอไป เนื่องจากไทยมีการสงออกขาวได 

150,000 ลานบาท แตกลับขาดทุนเกิน 250,000 ลานบาท ดังนั้นมองวาไมมีความจําเปนตองทําตอ เพราะจะยิ่งสงผล

ใหขาวท่ีอยูในสต็อกเกิดความเสียหาย 

"ของเราทํามา 2 ป ปแรกลดลงไป 32% คนขายไดกําไร 4-5 หมื่นลานบาท จากการขายขาวท่ีนอยลง และป

นี้ก็ตออีก ยิ่งทํายิ่งพังขายขาวไดนอยลงไปอีก มันเปนเรื่องท่ีทําตอไมได" นายวิชัย กลาว 

ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
 

'โรงสี-ผูสงออก-ชาวนา' ประสานเสียงช้ี ‘จํานําขาว’ ไปตอไมไหว 
ในงานครบรอบ 100 ปชาตกาล ปวย อ๊ึงภากรณ เพื่อสถาปนาแนวความคิด บรรทัดฐานทางจริยธรรม อัน

เปนองคประกอบของคุณธรรมสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โครงการเตรียมงานรําลึกฯ และองคกรภาคี 

รวมจัดงาน มหากาพยจํานําขาว สูมหกรรมกอบกูสุจริต "ความรับผิดชอบทางจริยธรรมเปนความจําเปนในการพัฒนา

ประเทศ" 

โดยภายในงานมีตัวแทนฝงโรงสี นายนิพนธ วงษตระหงาน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีขาวไทย อดีต

ผูอํานวยการ อ.ต.ก. ดานการสงออก นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมสงออกขาวออกตางประเทศ และ

ตัวแทนชาวนา นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาขาวไทย ออกโรงประสานเสียงตีแผกลไกตลาดขาว 'กล

โกง' โครงการรับจํานําขาว พรอมกับมีขอเสนอใหภาครัฐท่ีประกาศจะเดินหนานโยบายตอ ไดทบทวน และปรับปรุง 

'อุดชองโหว'  

นายนิพนธ เริ่มตนกลาวถึงโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล เปนโครงการท่ีมีการรั่วไหลและทุจริตไดใน

ทุกๆ ขั้นตอน ต้ังแตการขึ้นทะเบียนชาวนา การนําขาวเขาโรงสี การสงขาวท่ีสีแปรสภาพแลวไปยังโกดัง และขั้นตอน
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การระบายขาว ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทาย หากรัฐบาลยืนยันและประกาศชัดเจนแลววาจําดําเนินนโยบายตอจะตองอุด

ชองวาง จดุออนท่ีจะกลาวตอไปนี้ เพื่อใหเม็ดเงินตกถึงมือชาวนามากท่ีสุด 

นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีขาวไทย ใหขอมูลวา ปจจุบันโรงสีขาวท่ีคาขายเชิงพาณิชยมี 2,000 กวาโรง 

แตท่ีเขารวมโครงการฯ มี 800-900 โรง แสดงวา โรงสีอีกกวาครึ่งไมไดเห็นดวยกับโครงการรับจํานําขาวทุกเมล็ดท่ี

ราคาสูง เพราะการเขารวมโครงการจะตองจายเงินใตโตะ จายเงินใหเซอรเวยเยอร ท้ังท่ีระบบปกติก็อยูได 

"โรงสีท่ีเขารวมโครงการตองจายเงินคาเขารวมตอรายมากบางนอยบาง เมื่อมีชื่อเขารวมตองตรวจสภาพ

กําลังผลิต ยุงฉาง เครื่องอบความชื้น ถาเสปกไมถูกตองผอนผัน เมื่อไดเขารวมแลว การวางหนังสือคํ้าประกันไมได

ตรวจสอบวาวางครบทุกแหงหรือไม เมื่อแปรสภาพขาวเจาหนาท่ี อตก.และอคส.ก็จางเซอรเวเยอรมาตรวจสอบ

คุณภาพ แตไมใชบริษัทท่ีเชี่ยวชาญเพื่อการสงออก" นายนิพนธ กลาว และวา หากเช็คใหลึก อาจมีการเมืองอยู

เบื้องหลังดวยซ้ําไป ซึ่งเปนบริษัทท่ีต้ังขึ้น 'เฉพาะกิจ' กวา 90% เพื่อหาประโยชนจากโครงการรับจํานําขาว 

"ตนทุนเหลานี้ของโรงสี เปนท่ีมาหนึ่งท่ีทําใหชาวนาขายขาวไดราคาเพียง 11,000-12,000 บาท" 

เขาท้ิงทาย ดวยการมองภาพขณะนี้วา รัฐบาลกําลังอยูในภาวะท่ีอึดอัดกับโครงการรับจํานําขาว หาก

ดําเนินการตอไปก็จะเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจมาก  

ท้ังนี้ คาดวาอีก 20-30 ปขางหนา ในบทเรียนวิชาประวัติศาสตรอาจตองจารึกชื่อของรัฐบาลชุดนี้ไววา ได

สรางความเสียหายแกระบบเศรษฐกิจมากอยางไมเคยเกิดขึ้นมากอน! 

ขณะท่ีนายวิชัย ฉายภาพใหฟงวา ท่ีผานมาประเทศไทยผลิตขาวไวกินครึ่งหนึ่ง และไวเพื่อสงออกอีก

ครึ่งหนึ่ง รวมแลวไมเกิน 11 ลานตันในแตละป แตตัวเลขการซื้อขาวในโครงการรับจํานําของรัฐบาลปท่ีผานมาอยูท่ี 

13 ลานตัน 

นั่นหมายความวา... ขาวทุกเม็ดท่ีเคยสงออกไดตามระบบท่ีมีอยู ถูกแยงไปท้ังหมดดวยการใชกลไกต้ัง

ราคาสูงกวาราคาตลาดถึง 50% จึงไมมีพอคารายใดสูได หรือซื้อมาไดก็ขายไมได นี่เปนความต้ังใจไมใหพอคามาแขง 

แตท่ีพิสดารกลับพบวา ผูสงออกยังมีขาวไปสงออกไดถึง 7 ลานตัน นี่เปนเรื่องสําคัญท่ีตองหาคําตอบวา กลไกตลาด

ของรัฐบาลเปนเชนไรแน?? 

เม่ือรัฐบาลต้ังราคาสูง ซื้อขาวมาไวในมือจํานวนมาก แตกลับขายราคาถูกกวาราคาตลาดใหผูคาบางราย 

อีกท้ังยังมีอํานาจอนุมัติขายขาวราคากิโลกรัมละ 5.75 บาท ท้ังท่ีตนทุนการรับจํานําขาวราคา 15,000 ตอกิโลกรัม

ขาวสาร เมื่อแปรเปนขาวสารจะอยูท่ีราคา 25 บาทตอกิโลกรัม หากรวมคาใชจายการบริหารขั้นตอนตางๆ จะขาดทุน

มากกวานี้ และท่ีชัดเจนคือ... คาบริหารของรัฐบาลแพงกวาเอกชนถึง 3 เทา 

"บานเมืองเรา ไมมีกลไกมาตรวจสอบหนวยงานท่ีทําเชนนี้ ท้ังท่ีมีตัวเลขชี้ชัดเจนวา ขาดทุนปละกวา 

200,000 ลานบาท ขณะท่ีตัวเลขการสงออกปท่ีผานมาเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 150,000 ลานบาท เทากับวาสงออก

ท้ังหมดยังไมเทากับขาดทุนตอป และเสียหายเทียบเทากับวา 1 สนามบินหายไปปละแหง เนื่องจากสนามบินสุวรรณ

ภูมิใชงบประมาณกอสราง 150,000 ลานบาท" 

ในฐานะผูสงออกขาวมายาวนาน นายวิชัย ถอดบทเรียนใหฟงวา การคาขาวตองไดราคาท่ีเหมาะสม

ตลอดเวลา ต้ังราคาเดียวท้ังปไมได เพราะสินคาเกษตรมีขึ้นมีลง ตองรูชวงเวลาในการขาย ท้ังนี้ หากปลอยใหขาวซื้อ

ขายตามกลไกตลาด สามารถประหยัดเงินแผนดินไดไมนอยกวา 200,000 ลานบาท 

"2 ปท่ีผานมา ชัดเจนวา ขาวท่ีมีขายไมหมด แตเกษตรกรยังไมรูสึก มองระยะสั้น ไมรูวาขาดทุนมากกวาท่ี

สงออกทุกป ถึงจุดหนึ่งขาวท้ังหมดจะเนาเสีย ขาวใหมจะเพิ่มเขามาเรื่อยๆ จนลนโกดัง เมื่อเงินหมดจะมีจุดจบอยาง

แนนอน แตจุดจบจะไปอยูท่ีใครเทานั้น" 

ท้ังนี้ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมสงออกขาวฯ ระบุถึงสาเหตุท่ีเกษตรกรไทยยากจนดวยวา เพราะไมมีท่ีดิน-ท่ี

นาทํากิน ไมใชเพราะขายขาวไดราคาไมดี ดังนั้น การแกปญหาโดยต้ังราคาสูงไมใชเรื่องดี ตองเปนราคาท่ีเหมาะสม 

เปนราคาท่ีปลูกไดและขายไดดวย เมื่อเกษตรกรเชื่อคนท่ีใหราคาดี จึงเกิดสถานการณท่ีปลูกขาวได แตขายไมได 
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"การขาย การสงออกทุกอยาง ราคาตองใชกลไกตลาด แตหากรัฐบาลมีเงินควรชวยเกษตรกรเรื่องท่ีไมเก่ียว

ราคา เชน เพิ่มระบบชลประทาน วิจัยพันธุขาวและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สวนการคาขายปลอยใหกลไกตลาดทํา

หนาท่ีไป หรือมีเงินมากก็แจกเกษตรกรตอไร อยายุงเรื่องราคา" 

ดานนายประสิทธิ์ ผูออกเสียงแทนชาวนาท่ัวประเทศ บอกวา ขณะนี้ชาวนาจาก จ.อยุธยา สุพรรณบุรี และ

สิงหบุรีไดนัดประชุมรวมตัว ดวยเห็นวาโครงการรับจํานําขาวเริ่มไปไมไหว กลัววาขายขาวเขาโครงการแลวจะไมได

รับเงิน หรือไดรับเงินลาชา ไมทันไปใชหนี้คาปุย คายาฆาแมลง และเพื่อเรียกรองถึงรัฐบาลใหเปลี่ยนมาเปนโครงการ

ประกันรายได เชนเดียวกับชาวนาอีสานท่ีเริ่มเรียกรองใหเลิกโครงการฯ เนื่องจากทํานาไดเพียง 2-3 ตัน ไมได

ประโยชนจากการรับจํานํา 

นายประสิทธิ์ มองภาพจากนี้วา โครงการรับจํานําขาวจะดําเนินการไปไมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2557 

อยางแนนอน เนื่องจากเริ่มเห็นวารัฐบาลไมมีงบประมาณในการดําเนินการในรอบใหม และยังมีเงินคงคางท่ีตองจาย

ใหกับชาวนาท่ีนําขาวมาเขาโครงการในรอบกอนหนานี้ดวย 

อยางไรก็ตาม เขาเห็นวา 'สวนดี' ของโครงการรับจํานําวาคือการ 'ต้ังราคาสูง' ถึง 20,000 และ 15,000 

บาท แตชาวนาขายจริงๆ ก็ไมไดราคาสูงเทาท่ีต้ังไว เต็มท่ีได 10,000-12,000 บาท เนื่องจากถูกหักเรื่องคุณภาพ 

คําถามมีอยูวาแลวสวนตางเงินท่ีเหลือหายไปไหน? เพราะเปนงบประมาณท่ีต้ังแลว จะเห็นวาไมมีการแจก

แจงเลยวานําไปใชอะไร ตรงกันขามรัฐบาลกลับเริ่มมีปญหาเรื่องการเงิน 

"ผมเคยทวงแลววา จํานําทุกเม็ดจะมีปญหา เสนอใหต้ังครัวเรือนละ 500,000 แตรัฐบาลก็ไมฟง ดื้อรั้น คิด

เพียงวาเปนนโยบายท่ีประกาศไปแลวตองทํา ผมไมไดดีใจเลยท่ีต้ังราคาไวสูง เพราะมองเห็นภาพขางหนาแลววาจะ

ไปไมรอด นอกจากหวงประเทศชาติแลว ยังเห็นดวยวาชาวนาจะไมไดรวยขึ้นจากนโยบายเชนนี้ โดยเฉพาะชาวนา

รายยอย" 

สําหรับ 'สวนเสีย' ของโครงการฯ คือ ใชเงินงบประมาณมากเกินไป และขณะนี้เริ่มพลิกแพลงใหใช

หลักฐานมากขึ้นในการขึ้นทะเบียนเขารวมโครงการ เรียกไดวาเปนการ 'ฆาตัดตอน' ใหชาวนารวมจํานําขาวได

นอยลง จะเห็นวาชาวนาเริ่มเสียเปรียบ ถูกบีบ ถูกแสวงหาผลประโยชนมากขึ้น นี่ยังไมนับทุจริตอีกหลายขั้นตอน ใน

อนาคต ชาวนารายยอยจะลําบากมากยิ่งขึ้น. 

ท่ีมา สถาบันอิศรา มลูนิธพิัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย 
 

************************************** 

เวียดนาม 
สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานวา การสงออกขาวชวงวันท่ี 

1-15 ต.ค 2556 มีจํานวน 145,875 ตัน มูลคา 61.813 ลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) และในชวง 1 ม.ค. – 15 ต.ค. 2556 

เวียดนามสงออกรวม 5.344 ลานตัน มูลคา 2.294 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 12.4% และมูลคา

ลดลง 15.2% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ท่ีสงออกได 6.098 ลานตัน มูลคา 2.704 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

(FOB) 

สมาคมอาหารแหงเวียดนามชี้วาการสงออกขาวของเวียดนามในปนี้อาจไมสามารถทําไดถึง 7 ลานตันตาม

เปาท่ีวางไวเปนผลมาจากอุปสรรคบางประการในตลาด ซึ่งหากเปนไปตามการคาดการณดังกลาวจะทําใหการสงออก

ขาวของเวียดนามลดมาอยูท่ี 7.1-7.2 ลานตัน 

เทรดเดอรคาขาวระบุวา บริษัท Vinafood 2 ซึ่งเปนผูสงออกขาวรายใหญสุดของเวียดนามไดทําขอตกลง

ขายขาวจํานวน 120,000 ตันใหกับบริษัทเอกชนของฟลิปปนส ซึ่งการบรรลุขอตกลงขายขาวดังกลาว ชวยลด

ปริมาณขาวในสต็อกของเวียดนามหลังจากไมไดทําสัญญาสําคัญมาเปนเวลานาน และยังทําใหราคาขาวขาว 10% 

ขยับสูงขึ้นดวย อยางไรก็ตามการท่ีราคาขาวสงออกท่ีสูงขึ้นอาจหมายถึงการสูญเสียสัญญาซื้อขายใหมๆ ใหกับคูแขง
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อยางไทยและปากีสถาน รายงานระบุวา กวาครึ่งหนึ่งของปริมาณขาวท่ีทําการซื้อขายกันนั้น เปนขาวขาว 5% สวนท่ี

เหลือเปนขาวขาว 15% และ 25% โดยจะเริ่มดําเนินการสงมอบในเดือนหนา  

ท้ังนี้ ราคาขาวขาว 5% ท่ีทาเรือ Saigon Port ในสัปดาหนี้ อยูระหวาง 400-405 เหรียญสหรัฐฯตอตัน 

เพิ่มขึ้นราว 10% นับต้ังแตตนเดือนตุลาคมเปนตนมา ซึ่งผูคาขาวรายหนึ่งกลาววา ผูซื้อสามารถเลือกซื้อขาวจากไทย

หรือปากีสถาน โดยราคาขาว 5% ของไทยอยูท่ี 410 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ซึ่งเมื่อสวนตางราคานอยกวา 20 เหรียญ

สหรัฐฯตอตัน การซื้อขาวไทยยอมดีกวา  

เทรดเดอรคาขาวไดชี้วา ราคาขาวในเวียดนามท่ีพุงขึ้นในชวงไมก่ีสัปดาหท่ีผานมา สวนหนึ่งเปนผลมาจาก

ความตองการจากจีน ซึ่งหนังสือพิมพ Vietnam Economic Times รายงานอางขอมูลจากสมาคมอาหารเวียดนามวา 

ในปนี้ จีน เปนผูซื้อขาวรายใหญสุดของประเทศ โดยซื้อขาวจากเวียดนามไปแลว 1.2 ลานตัน ผานการคาทาง

ชายแดน 

อยางไรก็ตาม มีการประเมินวา ในปนี้เวียดนามอาจสงออกขาวไดนอยกวา 7 ลานตัน เพราะสภาพตลาดท่ี

ยากลําบาก และเปนจํานวนท่ีตํ่ากวาเปาท่ีทางการต้ังไวท่ีราว 7.1-7.2 ลานตัน  

นอกจากนี้เทรดเดอร ยังเตือนดวยวา การขายขาวใหจีนผานทางชายแดนนั้น อาจสงผลกระทบตอการ

บริหารจัดการการสงออกขาวของรัฐบาล เพราะเจาหนาท่ีไมรูวา มีการสงขาวใหกับจีนไปแลวมากนอยเทาใด ซึ่ง

ตามปกตินั้น การสงออกขาวผานทางชายแดนนั้น จะไมไดมีการนับรวมไวในสถิติของทางการแตอยางใด  

ท้ังนี้ ขอมูลของรัฐบาลเวียดนาม แสดงใหเห็นวา ในชวง 8 เดือนแรกของปนี้ จีนนําเขาขาวจากเวียดนาม

ไปแลว 1.62 ลานตัน เพิ่มขึ้น 3.2% จากชวงเวลาเดียวกันของปท่ีแลว  

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา ในเดือน ส.ค. ท่ีผานมา เวียดนามสงออกขาวจํานวน 

619,965 ตัน จําแนกเปนขาวขาว 5% จํานวน 241,218 ตัน ขาวขาว 10% จํานวน 4,012 ตัน ขาวขาว 15% จํานวน 

80,373 ตัน ขาวขาว 25% จํานวน 136,636 ตัน ปลายขาวจํานวน 15,322ตัน ขาวเหนียวจํานวน 28,553 ตัน และ

ขาวหอมจํานวน 93,297ตัน สวนท่ีเหลือเปนขาวชนิดอ่ืนๆ โดยตลาดหลักไดแก ตลาดเอเชียจํานวน 298,021 ตัน 

ตลาดแอฟริกาจํานวน 296,688 ตัน ตลาดอเมริกาจํานวน 5,008 ตัน สวนท่ีเหลือเปนตลาดอ่ืนๆ 
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อินโดนีเซีย 
องคการสํารองอาหารของอินโดนีเซีย (The Board of Logistics; Bulog) ระบุวาในปนี้สามารถจัดหาขาวได

แลวประมาณ 3.19 ลานตัน จากเปาท่ีต้ังไวท่ี 3.7 ลานตัน ท้ังนี้ อินโดนีเซียคาดวาในชวงท่ีเหลือของปนี้จะสามารถ

พึ่งพาผลผลิตขาวในประเทศได เพราะคาดวาผลผลิตขาวจะเพิ่มขึ้นและสต็อกขาวของรัฐบาลมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

รัฐบาลไดจัดทํารายงานประมาณการผลผลิตในครั้งท่ี 1 ของปนี้ โดยคาดวาในป 2013 นี้ จะมีผลผลิตขาว

ประมาณ 76 ลานตันขาวเปลือก หรือประมาณ 34 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมาประมาณ 0.35% ขณะท่ี

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) คาดวาความตองการบริโภคขาวมีประมาณ 37 ลานตัน อยางไรก็ตามกระทรวง

เกษตรของอินโดนีเซียคาดวาในรายงานประมาณการครั้งท่ี 2 คาดวาผลผลิตขาวจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น พรอมท้ังคาดวา

ในปนี้อินโดนีเซียไมมีความตองการท่ีจะนําเขาขาวเพิ่มเติม 

กอนหนานี ้ทางการอินโดนีเซียไดต้ังเปาวาจะเพิ่มสต็อกขาวขั้นตํ่าจาก 2.2 ลานตัน เปน 2.7 ลานตัน ในป

นี้ และในป 2014 จะเพิ่มเปน 3 ลานตัน 
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อินเดีย 
กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) คาดวา ในปการผลิต 2013/14 อินเดียจะมีผลผลิตขาวประมาณ 105 ลาน

ตันขาวสารลดลงประมาณ 3% จากการประมาณการกอนหนานี้ท่ี 108 ลานตัน แตยังคงสูงกวาผลผลิตขาวในป 

2012/13 ท่ีมีผลผลิตประมาณ 104.4 ลานตัน 

ท้ังนี้ การปรับลดประมาณการผลผลิตท่ีลดลงเปนผลจากการท่ีเกิดภาวะฝนท้ิงชวงในชวงของการ

เจริญเติบโตของตนขาวในบางพื้นท่ีทางตะวันออกของประเทศ โดยคาดวาพื้นท่ีเพาะปลูกขาวในปการผลิต 2013/14 

จะลดลงประมาณ 2% 

ทางดานการสงออกนั้น กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ยังคงคาดวาในป 2013/14 อินเดียจะสงออกขาว

ประมาณ 9.3 ลานตัน 
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เกาหลีใต 
หนวยงานจัดซื้อของเกาหลีใต (The state-run Agro-Fisheries & Food Trade Corp.; AT) ประกาศผล

การประมูลนําเขาขาว (MMA) จํานวน 5,126 ตัน ในราคา 734.7 เหรียญสหรัฐตอตัน โดยเปนขาวจากสหรัฐ (U.S. 

No 1) จากท่ีมีการเปดประมูลซื้อจํานวน 6,700 ตัน (ขาวกลอง) เมื่อวันท่ี 21 ต.ค.ท่ีผานมา โดยกําหนดสงมอบ

ภายในเดือน ธ.ค.นี้  
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จีน 
หนวยงานดานการกํากับดูแลหลักทรัพยของจีน (The China Securities Regulatory Commission; 

CSRC) ไดอนุญาตใหตลาดสินคาโภคภัณฑเจิ้งโจง (The Zhengzhou Commodity Exchange; ZCE) เปดการซื้อ

ขายสัญญาลวงหนาขาวเมล็ดสั้นพันธุจาปอนิกา (short-grain rice (Japonica rice) และขาวเมล็ดยาวพันธุอินดิกา

ปลายฤดู (late Indica rice) ไดแลว จากเดิมท่ีจะเปดใหมีการซื้อขายเฉพาะขาวเมล็ดยาวพันธุอินดิกาตนฤดู (early 

Indica rice) เทานั้น 

ทางการจีนไดเรงท่ีจะเพิ่มชนิดสินคาท่ีจะเขามาซื้อขายในตลาดมากขึ้นโดยมุงหวังท่ีจะใชกลไกของตลาด

สินคาลวงหนาเปนเครื่องมือในการปองกันความเสี่ยง ขณะเดียวกันก็กําลังพยายามท่ีจะปรับปรุงโครงสรางของตลาด

การเงิน 

ท้ังนี้ คาดวาสัญญาดังกลาวจะมีการเปดตัวภายในปนี้แตยังไมไดกําหนดเวลาท่ีแนนอน โดยทาง ZCE ได

เผยแพรรางสัญญาเพื่อประเมินความคิดเห็นจากสาธารณชน  
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อารเจนตินา 
กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) รายงานวา ในชวง 8 เดือนแรกของปนี้ (ม.ค.-ส.ค.) อาร

เจนตินาสงออกขาวแลวประมาณ 370,831 ตัน ลดลงประมาณ 15% จากจํานวน 437,402 ตัน ในชวงเดียวกันของปท่ี

ผานมา 

โดยในเดือน ส.ค. มีการสงออกจํานวน 57,322 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 17% จากจํานวน 48,843 ตัน ใน

เดือนกอน แตลดลงประมาณ 22% จากจํานวน 73,808 ตัน ในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ท้ังนี้ ในเดือน ส.ค. ท่ีมี

การสงออกจํานวน 57,322 ตัน นั้นเปนการสงออกไปยังประเทศบราซิล 34,339 ตัน อิรัก 14,650 ตัน ชิลี 2,420 ตัน 

เปนตน 
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